



ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ โดยกำหนดให้ อ.ก.พ. กรม วางแผนกำลังคนที่ต้องการสำหรับตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างในปีงบประมาณถัดไป กำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง พร้อมทั้งให้ส่วนราชการประกาศจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง และอายุบัญชีในแต่ละกลุ่มตำแหน่งให้ทราบเป็นการทั่วไป นั้น

เพื่อให้การวางแผนกำลังคนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เกิดประสิทธิภาพ มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด อาศัยตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และมติ อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. การจัดทำบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรอง เป็นจำนวน ๓ เท่า ของแต่ละตำแหน่งที่ว่างหรือคาดว่าจะว่าง

๒. กำหนดอายุของบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองใช้เฉพาะในการแต่งตั้งครั้งนั้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี

๓. คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดังนี้

๓.๑ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านนโยบายและแผนพลังงาน ด้านการบริหารจัดการ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก

๓.๒ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน